

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๘.๒/ว๑๒๕๕๑



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	
เลขรับ	๒๖๙๙
วันที่	๐๑ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๑๐:๓๔

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ของผู้รับทุนในโครงการฯ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนในโครงการฯ
๒. สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทฯ
๓. สัญญาค้ำประกันสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทฯ
๔. อัตราค่าใช้จ่าย/สรุปค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้มีสิทธิ์รับทุนรายงานตัวรับทุน จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอให้สถาบันฝ่ายผลิต ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาทุนหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน จำนวน ๒ ฉบับ ให้กับผู้รับทุนโครงการฯ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ และสถาบันอุดมศึกษาถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ พร้อมส่งสำเนาสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๓)

๒. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุนโครงการฯ ที่เข้าศึกษา และกำลังศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าหนังสือ ตำรา ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสืบค้นวารสาร พร้อมแนบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบัน จัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับผู้รับทุนต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

ทั้งนี้ขอให้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๔ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววราภรณ์ รุ่งตระกูล)

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน

กองส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและคนพิการทางการศึกษา

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑NFRNZ๕๐๔๔๙

URL <http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags>

